

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
ในวันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง

ผู้มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมศักดิ์ พรหมชัย	ประธานสภา อบต.	สมศักดิ์ พรหมชัย	
๒	นางสาวรภี ยิป	รองประธานสภา อบต.	สาวรภี ยิป	
๓	นายธีระเดช ราชไชยา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑	ธีระเดช ราชไชยา	
๔	นายสถิตย์ ณะสา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓	สถิตย์ ณะสา	
๕	นายละเมียน พรหมชัย	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔	ละเมียน พรหมชัย	
๖	นายวโรตม สมใจ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔	วโรตม สมใจ	
๗	นายแสวง อินทะนนท์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖	แสวง อินทะนนท์	
๘	นางศศิวิมล เครือมา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖	ศศิวิมล เครือมา	
๙	นายจรัสพงศ์ ภูสิทธิอุดมชัย	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗	จรัสพงศ์ ภูสิทธิอุดมชัย	
๑๐	นายทวีศักดิ์ ปัญญาดี	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗	ทวีศักดิ์ ปัญญาดี	
๑๑	นายสมศักดิ์ งามเมือง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘	สมศักดิ์ งามเมือง	
๑๒	นายณรงค์ หลวงบุญมี	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘	ณรงค์ หลวงบุญมี	
๑๓	นายสมาน คำเรืองฤทธิ์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙	สมาน คำเรืองฤทธิ์	
๑๔	นายสมบุญรณ์ บ่อเงิน	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐	สมบุญรณ์ บ่อเงิน	
๑๕	นายศรีวิทย์ จิระ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐	ศรีวิทย์ จิระ	
๑๖	นายอุเทน วนาทศนีย์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑	อุเทน วนาทศนีย์	
๑๗	นายสุรศักดิ์ ยิ้มพิมพ์ใจ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑	สุรศักดิ์ ยิ้มพิมพ์ใจ	
๑๘	นายเลาสุ ตั้งสกุลเสริมสุข	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒	เลาสุ ตั้งสกุลเสริมสุข	
๑๙	นายประเสริฐ จันทร์กลั่นหอม	เลขานุการสภา อบต.	ประเสริฐ จันทร์กลั่นหอม	

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมศักดิ์ แซ่ฟ่าน	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒	สมศักดิ์ แซ่ฟ่าน	ขาดประชุม

/ผู้เข้าร่วมประชุม.....

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายประหยัด สุวรรณโน	นายก อบต.บ้านร้อง	ประหยัด สุวรรณโน	
๒	นายนรสิงห์ ออบมา	รองปลัด อบต.บ้านร้อง	นรสิงห์ ออบมา	
๓	นายเกษม จันทร์ประเสริฐ	รองนายก อบต.บ้านร้อง	เกษม จันทร์ประเสริฐ	
๔	นายประสิทธิ์ อมรศิริวัฒนา	รองนายก อบต.บ้านร้อง	ประสิทธิ์ อมรศิริวัฒนา	
๕	นายสมควร แสนธิ	ผู้อำนวยการกองช่าง	สมควร แสนธิ	
๖	นางสาวยนที เชื้อเมืองพาน	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	สาวยนที เชื้อเมืองพาน	
๗	นางสาวดวงแข คำมาเร็ว	หัวหน้าสำนักปลัด	ดวงแข คำมาเร็ว	
๘	นางสาวหทัยกานต์ วงศ์ชุมพันธ์ุ	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	หทัยกานต์ วงศ์ชุมพันธ์ุ	
๙	นางสาวกฤษณา มาลา	นักจัดการงานทั่วไป	กฤษณา มาลา	

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

เมื่อถึงเวลานัดประชุมแล้ว เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง ผู้มาประชุมที่ลงลายมือชื่อไว้ มีจำนวน ๑๙ คน ลาประชุม ไม่มี ขาดประชุม ๑ คน คือนายสมศักดิ์ แซ่ฟ่าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง หมู่ ๑๒ มีผู้เข้าร่วมประชุม ๙ คน ผู้สังเกตการณ์ ไม่มี มีผู้มาประชุมเกินกึ่งหนึ่งจึงครบองค์ประชุม และให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง เข้าห้องประชุมนั่งตามรายชื่อที่ได้จัดไว้เป็นสัดส่วนแยกต่างหาก จากที่ได้จัดไว้ให้ประชาชนและผู้มีเกียรติเข้าร่วมรับฟังการประชุม และเชิญนายสมศักดิ์ พรหมชัย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระดังนี้

ประธานสภา อบต. อ่านประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยประธาน สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง ได้ยื่นหนังสือร้องขอนายอำเภอเงาว ให้เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ มีกำหนดระยะเวลา ๑๑ วัน เพื่อพิจารณาการขอเงินไว้เบิกเหลืออมปี โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และการขอขยายเวลากันเงินโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ รวมทั้งข้อราชการอื่นๆ ที่สำคัญของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง อาศัยอำนาจตาม ความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ นายอำเภอเงาว จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ มีกำหนดระยะเวลา ๑๑ วัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง ทั้งนี้ ในการประชุมพิจารณา ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง พิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัดต่อไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ ลงชื่อนายวันชัย เกตุแก้ว นายอำเภอเงาว

/ระเบียบวาระที่ ๑.....

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานสภา อบต. เรียนท่านรองประธานสภาท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง ท่านผู้บริหาร ท่านเลขานุการสภา และผู้เข้าร่วมประชุมผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในระเบียบวาระนี้ ขอแจ้งข่าวการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามข่าวเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมามาณะรัฐมนตรี มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และคาดว่าวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ กกต.จะประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ถ้าหากมีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งแล้ว มีผลทำให้สมาชิกสภาตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่ง และจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน ๖๐ วัน และคาดว่าวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จะเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ขอให้ทุกท่านติดตามข่าวกันต่อไป

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย ที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

ประธานสภา อบต. ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย ที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมาทางเลขานุการสภา ได้จัดทำรายงานให้ที่ประชุมได้พิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว และได้สำเนาแจกให้ที่ประชุมแล้ว และในโอกาสนี้ ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ อ่านบันทึกรายงานการประชุมโดยสรุปให้ที่ประชุมรับทราบ

เลขานุการสภาฯ นายประเสริฐ จันทร์กลิ่นหอม ได้อ่านบันทึกรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยสรุปให้ที่ประชุมได้รับทราบ ซึ่งบันทึกรายงานการประชุมนี้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ประธานสภา อบต. ท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง ได้อ่านบันทึกรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัย ที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมาโดยสรุปให้ที่ประชุมทราบแล้ว รายละเอียดตามสำเนาบันทึกรายงานการประชุมที่ฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้แจกให้ทุกท่านแล้ว มีท่านใดจะเสนอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ถ้อยคำในบันทึกรายงานการประชุมหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มีผู้ใดเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ประธานสภา อบต. เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ถือว่าที่ประชุมแห่งนี้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทุ้งถาม

ประธานสภา อบต. ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๓ กระทุ้งถาม ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง ท่านใดเสนอกระทุ้งถาม จึงขอผ่านระเบียบวาระนี้ไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

ประธานสภา อบต. เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว ไม่มี...จึงขอผ่านระเบียบวาระนี้ไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ ญัตติพิจารณาการขอเงินไว้เบิกเหลือปี โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๓ โครงการ

ประธานสภา อบต. ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ ๕.๑ ญัตติพิจารณาการขอเงินไว้เบิกเหลือปี โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๓ โครงการ สำหรับรายละเอียดขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง เสนอญัตติต่อที่ประชุมครับ

นายก อบต. เรียนประธานสภา/รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภา/เลขานุการ สภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้เข้าร่วมประชุมผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอเสนอญัตติให้สภาพิจารณาการขอเงินไว้เบิกเหลือปี โครงการในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งบลงทุน ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างไม่ทันในปีงบประมาณนี้ แต่มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการให้บริการสาธารณะในพื้นที่ และจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ดังนั้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนโดยรวม จึงขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

ลำดับที่	โครงการ/รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)
๑	โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพัง ท่งฮ้าง (นานางค้ำน้อย หลุทัยถาวร) หมู่ ๑ ขนาดยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง	๑๔๔,๐๐๐.๐๐
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ ๔ (บ้านนางพรรณ อัครวิจิตรนาม - ลำเหมืองทุ่งช่อย) กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๕๘.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐-๐.๖๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง	๑๔๔,๗๐๐.๐๐
๓	โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. รูปตัว U หมู่ ๒ ร่องเก้ายอด (นานายอ้าย-นานายฉลอง) กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง	๑๓๗,๕๐๐.๐๐
รวมงบประมาณ		๔๒๖,๒๐๐.๐๐

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานสภา อบต. ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง ได้เสนอญัตติพิจารณาการขอเงินไว้เบิกเหลือปีสำหรับโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ที่อยู่ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่อที่ประชุมไปแล้ว ในลำดับนี้ ขอเรียนเชิญรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง ได้ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมครับ

/นายนรสิงห์ ออบมา.....

นายบรรลิ่ง ออบมา

เรียนท่านประธานสภา/รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้เข้าร่วมประชุมผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายบรรลิ่ง ออบมา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง ขออนุญาตนำเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายให้สภาได้รับทราบ ดังนี้ ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๙ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มียารายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกักเงิน ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกักเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีได้ ดำเนินการกักเงินผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปี ต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติ ให้กักเงินไว้ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กักเงินผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกักเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้ว หากยังไม่ได้ดำเนินการกักเงินหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้นตกเป็น เงินสะสม” การพิจารณาอนุมัติกักเงินในครั้งนี้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง ครับ เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น ขอให้สภาใช้ประกอบในการพิจารณาครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา อบต. ที่ประชุม

มีท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อ เสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่
ไม่มีผู้ใดสอบถามและเสนอแนะเพิ่มเติม

ประธานสภา อบต.

ถ้าไม่มีผู้ใด สอบถามและ เสนอแนะเพิ่มเติม ลำดับต่อไป จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกักเงินไว้ ออกไปอีกไม่เกินระยะเวลา ๑ ปี ตามโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๓ โครงการ สำหรับรายละเอียดท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง ได้เสนอที่ประชุมไปแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกักเงินไว้ที่ละโครงการตามลำดับต่อไป

มติที่ประชุม

อนุมัติกักเงินไว้ ตามโครงการในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นรายโครงการ จนครบ ๓ โครงการตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง เสนอ ด้วยคะแนน ๑๘ เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มีงดออกเสียง ๑ เสียง (ทุกโครงการ) ถือว่าที่ประชุมแห่งนี้ มีมติ อนุมัติ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๙ และข้อ ๕๙

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๒ ญัตติพิจารณาการขยายเวลากันเงิน โครงการในในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๖ โครงการ

ประธานสภา อบต.

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ ๕.๒ ญัตติพิจารณาการขยายเวลากันเงินโครงการในในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๖ โครงการ สำหรับรายละเอียดขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง เสนอญัตติต่อที่ประชุมครับ

นายก อบต. สำหรับญัตติพิจารณาการขยายเวลากันเงินออกไปอีก ๑ ปี ตามโครงการใน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง มีมติอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือในปี เมื่อคราวประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๒๖ โครงการ แต่ยังไม่ได้นำดำเนินการ จำนวน ๖ โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง มีความจำเป็นต้องขออนุมัติขยายเวลากันเงินไว้ออกไปอีก ๑ ปี ตามโครงการในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เนื่องจากไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ ประกอบการระบาดของโรคโควิด ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) ทำให้กระทบกับการจ้างแรงงาน ในการดำเนินการตามโครงการ จึงไม่สามารถดำเนินการได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ นี้ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยรวมจึงขออนุมัติขยายเวลากันเงินออกไปอีก ๑ ปี ตามโครงการในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๖ โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับที่	โครงการ/รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)
๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัว U พร้อมฝาปิด คสล. หมู่ที่ ๙ (บ้านนายแก้วมา-ลำเหมืองทุ่งร้อง) กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร และขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด \varnothing ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๘๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก ๘ จุด งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง	๒๕๐,๐๐๐.๐๐
๒	โครงการก่อสร้างผนังกันน้ำ หมู่ที่ ๑๐ (ข้างศาลาอเนกประสงค์) ฐานกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง	๖๖,๐๐๐.๐๐
๓	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถดับเพลิงองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร สูง ๔.๔๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง	๑๙๕,๐๐๐.๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)
๔	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านร้อง กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร สูง ๓.๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง	๕๖๐,๐๐๐.๐๐
๕	โครงการก่อสร้างทางเบี่ยงรถ คสล. หมู่ ๑๐ (นายนายทองดี ตูหา นนท์) กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง	๔๕,๐๐๐.๐๐
๖	โครงการก่อสร้างทางเบี่ยงรถ คสล. หมู่ ๓ (นางนางอัญญา อินทะปัญญา) กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบล บ้านร้อง	๔๕,๐๐๐.๐๐
รวมงบประมาณ		๑,๑๖๑,๐๐๐.๐๐

จึงเสนอผู้ติดต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง พิจารณานุมัติขยายเวลากัน
เงินออกไปอีก ๑ ปี ตามโครงการที่เสนอข้างต้นต่อไป

ประธานสภา อบต. ขอเรียนเชิญรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง ซึ่งแจ้งระเบียบที่เกี่ยวข้อง ต่อที่
ประชุมครับ

นายนรสิงห์ ออบมา สำหรับการขอขยายเวลากันเงินในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๙ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕๙ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไป
แทน “ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มียกจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อนนี้
ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาท้องถิ่นได้อีก ไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี กรณีเมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีได้
ดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภา
ท้องถิ่น หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและ
หรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการ
ดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติ ให้กันเงินไว้ กรณีที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ก่อนนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการ
กันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้ว หากยังไม่ได้
ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้นตกเป็น
เงินสะสม” จึงขอเรียนให้สภาได้รับทราบ

ที่ประชุม รับทราบ

/ประธานสภา อบต..... ..

ประธานสภา อบต. ท่าน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการที่ขออนุมัติ ขยายเวลาเงินไว้เบิกเหลือมปีต่อไปสภาไปแล้ว และท่านรองปลัด องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านร้อง ได้ชี้แจงเพิ่มเติมระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องไปแล้ว ลำดับต่อไปจะขอให้ สภาพิจารณาอนุมัติ ขยายเวลา กั้นเงิน ออกไปอีก ๑ ปี ตาม โครง การใน ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖ ๓ จำนวน ๖ โครงการ ตาม รายละเอียดโครงการที่ท่านนายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง เสนอต่อสภาฯ ไปแล้วข้างต้น ซึ่งจะขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง พิจารณาอนุมัติเป็น รายโครงการตามลำดับต่อไป

มติที่ประชุม

อนุมัติขยายเวลาเงินโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ออกไปอีก ๑ ปี จำนวน ๖ โครงการ โดยขออนุมัติเป็นรายโครงการ จนครบ ๖ โครงการ ตามที่นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านร้องเสนอ ด้วยคะแนนอนุมัติ ๑๘ เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง (ทุกโครงการ) ถือว่าที่ประชุมแห่งนี้ มีมติ อนุมัติให้ขยายเวลาเงิน ออกไปอีก ๑ ปี รวม ๖ โครงการ รวมเป็นเงินงบประมาณ ทั้งสิ้น ๑,๑๖๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) การอนุมัติ ครั้งนี้เป็นอำนาจของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๙ และข้อ ๕๙

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๓ ญัตติพิจารณายกเลิกการโอนงบประมาณรายจ่าย และขออนุมัติโอน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดครุภัณฑ์ รายการจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด ๑๖ นิ้ว จำนวน ๒๑ ตัว ๆ ละ ๑,๕๐๐.๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓๑,๕๐๐.๐๐ บาท ตามมติ การประชุมสภาสมัย วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

ประธานสภา อบต.

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ ๕.๓ ญัตติพิจารณายกเลิกการโอน งบประมาณรายจ่าย และขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดครุภัณฑ์ รายการจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด ๑๖ นิ้ว จำนวน ๒๑ ตัว ๆ ละ ๑,๕๐๐.๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓๑,๕๐๐.๐๐ บาท ตามมติ การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ สำหรับ รายละเอียดขอเชิญท่านนายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง เสนอญัตติต่อที่ประชุม ครี

นายก อบต. ขอมอบรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง เสนอที่ประชุมครับ

ประธานสภา อบต. ขอเชิญรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง ครับ

นายนรสิงห์ อบมา

สำหรับญัตติการพิจารณายกเลิกการโอนงบประมาณรายจ่าย และขออนุมัติโอน งบประมาณกลับไปรายการเดิม สืบเนื่องจากกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้เสนอขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อไปตั้ง จ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดครุภัณฑ์ เพื่อจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด ๑๖ นิ้ว จำนวน ๒๑ ตัว ๆ ละ ๑,๕๐๐.๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓๑,๕๐๐.๐๐ บาท ตามมติการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีความเข้าใจว่าการ

จัดซื้อพัสดุดังกล่าว เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ไม่จำเป็นต้องมีในแผนพัฒนา
 ท้องถิ่น ซึ่งเป็นการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง การจัดซื้อพัสดุติดผนัง ใช้ใน
 สถานศึกษา เป็นการบริการสาธารณะ ซึ่งต้องมีในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-
 ๒๕๖๕) ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
 งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ จึงขออนุมัติยกเลิกการโอน
 งบประมาณดังกล่าว และขออนุมัติโอนงบประมาณ ที่นำไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
 ประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยขออนุมัติโอนกลับไปรายการเดิม
 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่	รายการ/รายละเอียด	รายละเอียด/คำชี้แจงการโอน
๑	<p>แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบ ลงทุน ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์สำนักงาน รายการพัสดุติดผนัง จัดซื้อพัสดุติดผนัง จำนวน ๒๑ ตัวๆ ละ ๑,๕๐๐.๐๐ บาท (ราคาตามท้องตลาด) ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง จำนวน ๑๐ ตัว ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร้อง จำนวน ๕ ตัว ๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่จาวใต้ จำนวน ๖ ตัว <p>รายละเอียดคุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. เป็นพัสดุติดผนัง ขนาด ๑๖ นิ้ว ๒. ควบคุมการทำงานด้วยสวิตซ์สายดึง ๓. มีใบพัด ๓ ใบพัด ๔. ปรับสายซ้าย-ขวา และหยุดสายได้ตามต้องการ ๕. ได้รับมาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ ๕ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตใน ประเทศไทย ๖. มีการรับประกันสินค้าอย่างน้อย ๑ ปี <p>งบประมาณก่อนโอน ๓๑,๕๐๐.๐๐ บาท ขอโอน ๓๑,๕๐๐.๐๐ บาท หลังโอน ๐.๐๐ บาท</p>	<p>๑. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา งบดำเนินงาน รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการเข้า ร่วมงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับ ภาคเหนือ/งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ก่อนโอน ๓,๕๐๐.๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๓๑,๕๐๐.๐๐ บาท งบประมาณหลัง โอน ๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท เนื่องจากไม่ได้เพิ่ม รายการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) จึงขอโอนงบประมาณกลับรายการเดิม รวมโอน ๓๑,๕๐๐.๐๐ บาท</p>

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงิน
 งบประมาณรายจ่าย ในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ
 คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
 การโอนในหมวดครุภัณฑ์ดังกล่าวจึงเป็นอำนาจขอสภาฯ ครบ

ประธานสภา อบต.

มีท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อ เสนอ เนะ เพิ่มเติม หรือไม่.... ถ้าไม่มีผู้ใด สอบถามและ
 เสนอ เนะ เพิ่มเติม ลำดับต่อไป จะขอให้ที่ประชุมพิจารณา อนุมัติโอนงบประมาณดังกล่าว
 ขอมติโดยการยกมือ ถ้าหากอนุมัติ ให้ยกมือ ผู้ใดไม่ อนุมัติไม่ต้องยกมือ ประธาน
 งดออกเสียง มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านใดที่จะงดออกเสียงบ้าง
 หรือไม่...เมื่อไม่มีจึงถือว่าทุกท่านจะออกเสียงลงมติ ขอมติด้วยการยกมือ

/มติที่ประชุม.....

มติที่ประชุม

อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยอนุมัติโอนกลับไปรายการเดิมตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนอนุมัติ ๑๘ เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง ถือว่าที่ประชุมแห่งนี้ มีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณ การโอนครั้งนี้เป็นอำนาจของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

ประธานสภา อบต.

๕.๔ ญัตติพิจารณาการขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๕ โครงการ ครุภัณฑ์ ๓ รายการ

ลำดับต่อไป ระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๔ พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับรายละเอียดขอเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง นำเสนอ ต่อที่ประชุมครับ

นายก อบต.

เรียนท่านประธานสภา /รองประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบล ท่านสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล ท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้เข้าร่วม ประชุมผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สำหรับการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ที่ไม่ได้ใช้จ่ายหรือที่ได้ใช้จ่ายไปแล้วแต่ยังมีงบประมาณเหลือจ่าย เพื่อไปตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยมีหลักการและเหตุผลประกอบข้อ กุหมาย ดังนี้

หลักการและเหตุผล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการในการให้บริการ สาธารณะในด้านการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ ให้กับประชาชนใน พื้นที่ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง ได้ตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ที่ไม่ได้ใช้จ่ายหรือที่ได้ใช้ จ่ายไปแล้วแต่ยังมีงบประมาณเหลือจ่ายในปีงบประมาณ มีงบประมาณเพียงพอเพื่อนำไป ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดความคุ้มค่าและเกิด ประโยชน์สูงสุดกับประชาชนโดยรวม จึงขออนุมัติโอนงบประมาณดังกล่าว เพื่อไปตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ใน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๕ โครงการ ครุภัณฑ์ ๓ รายการ ดังรายละเอียดตามสำเนาเอกสารแจกให้ทุกท่านแล้ว

ข้อระเบียบ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงิน งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ข้อเสนอ/พิจารณา

เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนโดยรวม จึงขออนุมัติโอนงบประมาณดังกล่าว เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง เนื่องจากไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๕ โครงการ ครุภัณฑ์ ๓ รายการ ขอให้ทุกท่านพิจารณาไปพร้อมๆ กัน ทีละโครงการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บัญชีรายละเอียดโครงการที่ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียด	รายการโอนงบประมาณ
๑	โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. ลำเหมืองทุ่งร้อง หมู่ที่ ๑ (ต่อจากรางเดิมลำห้วยกลางบ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านนาแรม ถึงนายนาลัย บ่อเงิน ม.๒ บ้านร้อง) ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๒๙๕.๐๐ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๑,๒๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง	<p>๑. แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ ๓,๑๐๖,๖๘๐.๐๐ บาท ก่อนโอน ๘๖๔,๔๙๑.๐๐ บาท ขอโอน ๖๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท คงเหลือ ๑๘๔,๔๙๑.๐๐ บาท</p> <p>๒. แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ ๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท ก่อนโอน ๓๕,๙๗๕.๐๐ บาท ขอโอน ๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท คงเหลือ ๙๗๕.๐๐ บาท</p> <p>๓. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ ๑,๓๖๐,๖๒๐.๐๐ บาท ก่อนโอน ๕๗๙,๖๒๐.๐๐ บาท ขอโอน ๕๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท คงเหลือ ๕๙,๖๒๐.๐๐ บาท</p> <p>๔. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท ก่อนโอน ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท ขอโอน ๕๕,๗๐๐.๐๐ บาท คงเหลือ ๔,๓๐๐.๐๐ บาท</p> <p>รวมโอน ๑,๒๙๐,๗๐๐.๐๐ บาท</p>
๒	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ ๓ บ้านสบป้อน (นางนงเพ็ญประภา) ขนาด ๑ ช่องทาง ขนาด ๑.๘๐ x๑.๘๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร งบประมาณ ๑๘๐,๒๐๐.๐๐ บาท รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง	<p>๑. แผนงาน เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาควาง ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ก่อนโอน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ขอโอน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท คงเหลือ ๐.๐๐ บาท</p> <p>๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ก่อนโอน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ขอโอน ๘๐,๒๐๐.๐๐ บาท คงเหลือ ๑๙,๘๐๐.๐๐ บาท</p> <p>รวมโอน ๑๘๐,๒๐๐.๐๐ บาท</p>

/บัญชีรายละเอียด.....

บัญชีรายละเอียดโครงการที่ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียด	รายการโอนงบประมาณ
๓	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถสำหรับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ จุดที่ ๑ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร สูง ๓.๒๐ เมตร (ช่องละ ๖.๐๐ เมตร) จุดที่ ๒ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร สูง ๓.๒๐ เมตร (ช่องละ ๖.๐๐ เมตร) งบประมาณ ๔๓๓,๙๐๐.๐๐ บาท รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง	๑. แผนงาน บริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ก่อนโอน ๑๓๖,๗๘๘.๐๐ บาท ขอโอน ๖๒,๙๐๐.๐๐ บาท คงเหลือ ๗๓,๘๘๘.๐๐ บาท ๒. แผนงาน บริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ก่อนโอน ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ขอโอน ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท คงเหลือ ๐.๐๐ บาท ๓. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ ๘๙,๒๘๐.๐๐ บาท ก่อนโอน ๘๔,๔๔๐.๐๐ บาท ขอโอน ๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท คงเหลือ ๔๔๐.๐๐ บาท ๔. แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ ๑๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท ก่อนโอน ๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท ขอโอน ๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท คงเหลือ ๗,๐๐๐.๐๐ บาท ๕. แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ก่อนโอน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ขอโอน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท คงเหลือ ๐.๐๐ บาท ๖. แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบดำเนินงาน รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ตั้งไว้ ๕,๐๐๐.๐๐ บาท ก่อนโอน ๕,๐๐๐.๐๐ บาท ขอโอน ๓,๐๐๐.๐๐ บาท คงเหลือ ๒,๐๐๐.๐๐ บาท รวมโอน ๔๓๓,๙๐๐.๐๐ บาท

บัญชีรายละเอียดโครงการที่ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียด	รายการโอนงบประมาณ
๔	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ อบต.บ้านร้อง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร งบประมาณ ๕๘๖,๗๐๐.๐๐ บาทรายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง	<p>๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ก่อนโอน ๑๑๑,๒๘๙.๐๐ บาท ขอโอน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท คงเหลือ ๑๑,๒๘๙.๐๐ บาท</p> <p>๒. แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ก่อนโอน ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ขอโอน ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท คงเหลือ ๐.๐๐ บาท</p> <p>๓. แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ก่อนโอน ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ขอโอน ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท คงเหลือ ๐.๐๐ บาท</p> <p>๔. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่างเหนือ ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ก่อนโอน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ขอโอน ๓๖,๗๐๐.๐๐ บาท คงเหลือ ๑๓,๓๐๐.๐๐ บาท รวมโอน ๕๘๖,๗๐๐.๐๐ บาท</p>
๕	โครงการปรับปรุงอาคารประชาอาสา ตำบลบ้านร้อง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓.๐๐ เมตร สูง ๒.๖๐ เมตร งบประมาณ ๕๖๒,๙๐๐.๐๐ บาท รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง	<p>๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ ๑,๓๒๖,๐๖๐.๐๐ บาท ก่อนโอน ๖๒๑,๗๗๔.๐๐ บาท ขอโอน ๕๖๒,๙๐๐.๐๐ บาท คงเหลือ ๕๘,๘๗๔.๐๐ บาท รวมโอน ๕๖๒,๙๐๐.๐๐ บาท</p>
รวมทั้งสิ้น ๕ โครงการ		รวมงบประมาณ ๓,๐๕๔,๔๔๐.๐๐ บาท

/บัญชีรายละเอียดครุภัณฑ์.....

บัญชีรายละเอียดครุภัณฑ์ที่ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ที่	รายการ/รายละเอียด	รายการโอนงบประมาณ
๑	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง เครื่องละ ๔,๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๔,๓๐๐ บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ x๑,๒๐๐ dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวสำหรับกระดาษขนาด A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๙ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๘.๘ ภาพต่อนาที - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A๔ , Letter , Legal และ Custom	๑. แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบดำเนินงาน รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งไว้ ๗,๐๐๐.๐๐ บาท ก่อนโอน ๕,๒๐๐.๐๐ บาท ขอโอน ๔,๓๐๐.๐๐ บาท คงเหลือ ๙๐๐.๐๐ บาท รวมโอน ๔,๓๐๐.๐๐ บาท
๒	จัดซื้อเครื่องขยายเสียง จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย ๑. เครื่องกระจายเสียงติตรถยนต์ MUSIC SWT-๖๐๐ มีบลูทูธแอมป์ ติตรถ DC๑๒V จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๑๑,๕๐๐.๐๐ บาท ๒. ปากฮอร์น ๑๕" NANOVA SV-๑๕ สีเทา จำนวน ๒ ตัวๆ ละ ๕๒๐.๐๐ บาท รวม ๑,๐๔๐.๐๐ บาท ๓. NANOVA NU-๑๕๐ ยูนิทฮอร์น ๑๕๐W ลำโพงฮอร์น จำนวน ๒ ตัว ๆ ละ ๔๒๐.๐๐ บาท รวม ๘๔๐.๐๐ บาท ๔. SHURE SV-๑๐๐-X mic ไมค์ซัวร์ SV-๑๐๐ จำนวน ๑ ตัว ๆ ละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท (ราคาตามท้องตลาด)	๑. แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบดำเนินงาน รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้และเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท คงเหลือก่อนโอน ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท ขอโอน ๑๔,๓๘๐.๐๐ บาท คงเหลือ ๖๒๐.๐๐ บาท รวมโอน ๑๔,๓๘๐.๐๐ บาท

บัญชีรายละเอียดครุภัณฑ์ที่ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ที่	รายการ/รายละเอียด	รายการโอนงบประมาณ
๓	จัดซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน ๒๑ ตัวๆ ละ ๑,๕๐๐.๐๐ บาท (ราคาตามท้องตลาด) ดังนี้ ๑. โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง จำนวน ๑๐ ตัว ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร้อง จำนวน ๕ ตัว ๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ยาวใต้ จำนวน ๖ ตัว รายละเอียดคุณลักษณะพอสั่งซัพ ดังนี้ ๑. เป็นพัดลมติดผนัง ขนาด ๑๖ นิ้ว ๒. ควบคุมการทำงานด้วยสวิทช์สายดึง ๓. มีใบพัด ๓ ใบพัด ๔. ปรับสายซ่าย-ขวา และหยุดสายได้ตามต้องการ ๕. ได้รับมาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ ๕ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตในประเทศไทย ๖. มีการรับประกันสินค้าอย่างน้อย ๑ ปี รวมงบประมาณ ๓๑,๕๐๐.๐๐ บาท	๑. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา งบดำเนินงาน รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการเข้า ร่วมงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับ ภาคเหนือ/งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ตั้งไว้ ๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท ก่อน โอน ๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท ขอโอน ๓๑,๕๐๐.๐๐ บาท คงเหลือ ๓,๕๐๐.๐๐ บาท รวมโอน ๓๑,๕๐๐.๐๐ บาท
รวมครุภัณฑ์ทั้งสิ้น ๓ รายการ		รวมงบประมาณ ๕๐,๑๘๐.๐๐ บาท

รวมโครงการทั้งสิ้น ๕ โครงการ ครุภัณฑ์ทั้งสิ้น ๓ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
๓,๑๐๔,๕๘๐.๐๐ บาท

ประธานสภา อบต. ทุกท่านได้พิจารณารายละเอียดโครงการตามรูปแบบรายการรายละเอียดประมาณการ
ครบถ้วนจำนวน ๕ โครงการ ประกอบรายการโอนครบถ้วนแล้ว และได้พิจารณา
รายละเอียดครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ประกอบรายการโอนครบถ้วนแล้ว ตามที่นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง เสนอ มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถาม หรือ
มีข้อเสนอแนะในที่ประชุมหรือไม่...ขอเรียนเชิญท่านประเสริฐ จันทร์ก่กลีนหอม สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง หมู่ ๓ ครับ

นายประเสริฐ จันทร์ก่กลีนหอม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง หมู่ ๓ ขออนุญาตเรียนถามว่า
โครงการก่อสร้างห้องน้ำ อบต.บ้านร้อง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร สูง
๓.๐๐ เมตร งบประมาณ ๕๘๖,๗๐๐.๐๐ บาท เป็นเพราะเหตุใดทำไมจึงใช้งบประมาณ
ค่อนข้างสูงเกินจะไม่คุ้มค่าในการบริการประชาชน

ประธานสภา อบต. ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจงรายละเอียดโครงการก่อสร้างห้องน้ำ อบต.
บ้านร้อง ให้สภาได้รับทราบครับ

นายสมควร แสนธิ

เรียนท่านประธานสภา /รองประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบล ท่านนายก/รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบล ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านเลขานุการสภา องค์การบริหารส่วนตำบล และผู้เข้าร่วมประชุมผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมควร แสนธิ ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตนำเรียนชี้แจงรายละเอียด โครงการก่อสร้างห้องน้ำ อบต.บ้านร้อง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร งบประมาณ ๕๘๖,๗๐๐.๐๐ บาท รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง เป็นห้องน้ำสำหรับมีไว้สำหรับบริการประชาชน ห้องน้ำเดิมเป็นห้องน้ำเก่าไม่ได้มาตรฐาน ใช้เฉพาะพนักงานเจ้าหน้าที่ ไม่มีห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน ไม่มีห้องน้ำสำหรับผู้ พิจารตามมาตรฐานกำหนด ทำให้ อบต.มีห้องน้ำไม่เพียงพอในการให้บริการประชาชน แต่สำหรับห้องน้ำที่จะดำเนินการก่อสร้างใหม่ ตามรายละเอียดรูปแบบแปลนรายละเอียด ประมาณการที่เสนอให้สภาพิจารณา ได้จำลองรูปแบบแปลน มาจากห้องน้ำการปิโตเลียม แห่งประเทศไทยหรือห้องน้ำสถานีบริการน้ำมันของ ปตท. เป็นห้องน้ำที่มีรูปแบบแปลนที่ ได้มาตรฐาน ถ้าหากดูตามรูปแบบแปลน จะมีห้องน้ำสำหรับคนพิจารณาหน้า สองฝั่งข้าง ซ้ายขวา ก็จะแยกเป็นห้องน้ำชาย-หญิง งบประมาณค่อนข้างสูงเนื่องจากราคาเหล็ก ราคา วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างห้องน้ำ ตามราคาพาณิชย์ ปัจจุบันมีราคาที่สูงขึ้น ประกอบกับ เครื่องสุขภัณฑ์ที่ใช้ในห้องน้ำปกติราคาก็สูงอยู่แล้ว ทุกท่านคงทราบดี แต่ถ้าใช้สุขภัณฑ์ ห้องน้ำที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ก็จะมีราคาที่สูงขึ้นไปอีก จึงทำให้งบประมาณ ที่คำนวณได้มีราคาค่อนข้างสูง ขอให้ทุกท่าน ดูรายละเอียดรูปแบบแปลนรายละเอียด ประมาณการประกอบการพิจารณาด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

ที่ประชุม

รับทราบและพิจารณา

ประธานสภา อบต.

เมื่อทุกท่านได้พิจารณาแล้ว มีท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มีผู้ใด

สอบถามและเสนอแนะเพิ่มเติม

ประธานสภา อบต.

ถ้าไม่มีผู้ใด สอบถามและ เสนอแนะเพิ่มเติม ลำดับต่อไป จะขอให้ที่ประชุมพิจารณา อนุมัติโอนงบประมาณเหลือจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๕ โครงการก่อน จะอนุมัติหรือไม่อนุมัติโครงการใดเป็นหน้าที่ของสภาที่จะพิจารณา สำหรับ รายละเอียดท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง ได้เสนอที่ประชุมไปแล้ว ท่าน ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ชี้แจงประเด็นข้อสงสัยไปแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ เป็นรายโครงการประกอบบัญชีโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามที่เสนอต่อไป

มติที่ประชุม

อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการ ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ตามบัญชีการโอน งบประมาณ โดยขออนุมัติโอนที่ละโครงการ จนครบ ๕ โครงการ ตามที่นายกองค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านร้องเสนอ โดย ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณเป็นราย โครงการเรียงตามลำดับจนครบ ๕ โครงการ ด้วยคะแนนอนุมัติ ๑๘ เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง (ทุกโครงการ) ถือว่าที่ประชุมแห่งนี้ มีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณ ไป ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๕ โครงการ รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๓,๐๕๔,๔๔๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) การโอนครั้งนี้เป็น อำนาจของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗

ประธานสภา อบต. ลำดับต่อไป จะขอให้ที่ประชุมพิจารณา อนุมัติโอนงบประมาณที่เหลือจ่ายในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวด ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยมีครุภัณฑ์ที่ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๓ รายการ สำหรับรายละเอียดท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง ได้เสนอที่ประชุมไปแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติที่ละรายการตามบัญชีรายละเอียดที่นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านร้องเสนอ ประกอบบัญชีโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ต่อไป

มติที่ประชุม อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการ ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ตามบัญชีการโอน งบประมาณ โดยขออนุมัติโอนไปตั้งจ่ายเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ละรายการ จนครบ ๓ รายการ ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้องเสนอ โดย ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ที่ละรายการ จนครบ ๓ รายการ ด้วยคะแนนอนุมัติ ๑๘ เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง (ทุกรายการ) ถือว่าที่ประชุมแห่งนี้ มีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณ ไปตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ ๓ รายการ รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๕๐,๑๘๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) การโอนครั้งนี้เป็นอำนาจของสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านร้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗

ประธานสภา อบต. ลำดับต่อไป ขอสรุปการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อตั้ง จ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ที่สภามีมติอนุมัติในวันนี้ โครงการมี จำนวนทั้งสิ้น ๕ โครงการ งบประมาณ ๓,๐๕๔,๔๔๐.๐๐ บาท ครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ งบประมาณ ๕๐,๑๘๐.๐๐ บาท รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๓,๑๐๔,๕๘๐.๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนสี่พันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๔ ญัตติพิจารณาการขอเงินไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
โครงการที่ขออนุมัติไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประธานสภา อบต. ลำดับต่อไปจะเป็นการพิจารณาการขอเงินไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามโครงการที่สภาอนุมัติไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ สำหรับรายละเอียดขอเรียน เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้องครับ

นายก อบต. สำหรับการขอเงินไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านร้อง ได้มีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณเหลือจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไปตั้งเป็นรายการใหม่ เนื่องจากไม่ตั้งจ่ายไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๕ โครงการ ครุภัณฑ์ ๓ รายการ แล้วนั้น ในการนี้คาดว่าจะดำเนินการตาม โครงการและจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว ไม่ทันในปีงบประมาณนี้ ดังนั้น เพื่อประโยชน์สูงสุด ของประชาชนโดยรวม จึงขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๕ โครงการ และ ครุภัณฑ์ ๓ รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

บัญชีรายละเอียดโครงการที่ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลืออมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
โครงการที่อนุมัติไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)
๑	โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. ลำเหมืองทุ่งร้อง หมู่ที่ ๑ (ต่อจากรางเดิม ลำห้วยกลางบ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านนาแรม ถึงนายพลัน ป่อเงิน ม.๒ บ้าน ร้อง) ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๒๙๕.๐๐ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๑,๒๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท รายละเอียดตามแบบ แปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง	๑,๒๙๐,๐๐๐.๐๐
๒	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล็ก คสล. หมู่ที่ ๓ บ้านสบป้อน (นางนงเพ็ญ ประภา) ขนาด ๑ ช่องทาง ขนาด ๑.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง	๑๘๐,๒๐๐.๐๐
๓	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถสำหรับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ จุดที่ ๑ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร สูง ๓.๒๐ เมตร (ช่องละ ๖.๐๐ เมตร) จุดที่ ๒ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร สูง ๓.๒๐ เมตร (ช่องละ ๖.๐๐ เมตร) รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง	๔๓๓,๙๐๐.๐๐
๔	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ อบต.บ้านร้อง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านร้อง	๕๘๖,๗๐๐.๐๐
๕	โครงการปรับปรุงอาคารประชาอาสา ตำบลบ้านร้อง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓.๐๐ เมตร สูง ๒.๖๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง	๕๖๒,๙๐๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น ๕ โครงการ		๓,๐๕๔,๕๐๐.๐๐

บัญชีรายละเอียดครุภัณฑ์ที่ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือในปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
โครงการที่สภานุมัติไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ที่	รายการ/รายละเอียด	งบประมาณ	
		แผนงาน	จำนวนเงิน (บาท)
๑	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง เครื่องละ ๔,๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๔,๓๐๐ บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๙ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๘.๘ ภาพต่อนาที - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A๔ , Letter , Legal และ Custom	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	๔,๓๐๐.๐๐
๒	จัดซื้อเครื่องขยายเสียง จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย ๑. เครื่องกระจายเสียงดีทรอยนต์ MUSIC SWT-๖๐๐ มีบลูทูธ แอมป์ ติดรถ DC๑๒V จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๑๑,๕๐๐.๐๐ บาท ๒. ปากฮอร์น ๑๕ " NANOVA SV-๑๕ สีเทา จำนวน ๒ ตัวๆ ละ ๕๒๐.๐๐ บาท รวม ๑,๐๔๐.๐๐ บาท ๓. NANOVA NU-๑๕๐ ยูนิทฮอร์น ๑๕๐W ลำโพงฮอร์น จำนวน ๒ ตัว ๆ ละ ๔๒๐.๐๐ บาท รวม ๘๔๐.๐๐ บาท ๔. SHURE SV-๑๐๐-X mic ไมค์ซัวร์ SV-๑๐๐ จำนวน ๑ ตัว ๆ ละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท (ราคาตามท้องตลาด)	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	๑๔,๓๘๐.๐๐

บัญชีรายละเอียดครุภัณฑ์ที่ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลืออมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ครุภัณฑ์ที่สภาพอนุมัติไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์/รายละเอียด	งบประมาณ	
		แผนงาน	จำนวนเงิน (บาท)
๓	จัดซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน ๒๑ ตัวๆ ละ ๑,๕๐๐.๐๐ บาท (ราคาตาม ท้องตลาด) ดังนี้ ๑. โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง จำนวน ๑๐ ตัว ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร้อง จำนวน ๕ ตัว ๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแมงขาวใต้ จำนวน ๖ ตัว รายละเอียดคุณลักษณะพอสั่งซื้ ดังนี้ ๑. เป็นพัดลมติดผนัง ขนาด ๑๖ นิ้ว ๒. ควบคุมการทำงานด้วยสวิทช์สายดึง ๓. มีใบพัด ๓ ใบพัด ๔. ปรับสายซ้าย-ขวา และหยุดสายได้ตามต้องการ ๕. ได้รับมาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ ๕ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตใน ประเทศไทย ๖. มีการรับประกันสินค้าอย่างน้อย ๑ ปี	แผนงาน การศึกษา งาน บริหารทั่วไป เกี่ยวกับ การศึกษา	๓๑,๕๐๐.๐๐
รวมครุภัณฑ์ ๓ รายการ			๕๐,๑๘๐.๐๐

รวมโครงการทั้งสิ้น ๕ โครงการ ครุภัณฑ์ทั้งสิ้น ๓ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๓,๑๐๔,๕๘๐.๐๐ บาท

ที่ประชุม

รับพิจารณา

ประธานสภา อบต.

ขอเรียนเชิญรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง ซึ่งแจ้งระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องขอประกอบการพิจารณาการขอเงินไว้เบิกเหลืออมปีรับ

นายนรสิงห์ ออบมา

เรียนท่านประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง ผู้เข้าร่วมประชุมผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๙ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕๙ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไป
แทน “ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีย่อยจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อน
ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาท้องถิ่นได้อีก ไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี กรณีเมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีได้
ดำเนินการก่อนผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภา

ท้องถิ่น หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและ หรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการ ดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติ ให้กันเงินไว้ กรณีที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกัน เงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้ว หากยังไม่ได้ดำเนินการ ก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้นตกเป็น เงินสะสม” จึงขอ นำเรียนให้สภาใช้ประกอบการพิจารณา ขอขอบคุณครับ

ที่ประชุม รับทราบ

ประธานสภา อบต. ท่าน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง ได้ชี้แจง รายละเอียด โครงการที่จะขอ อนุมัติขยายเวลา กันเงินไว้เบิกเหลือมปีต่อไปสภาไปแล้ว และท่านรองปลัด องค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านร้อง ได้ชี้แจงเพิ่มเติมระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องไปแล้ว ลำดับ ต่อไปจะขอให้สภาพิจารณาอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือมปี ตามโครงการที่สภาอนุมัติ โอน ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๕ โครงการ ซึ่งจะ ขอให้สภา พิจารณา อนุมัติกันเงินไว้เป็นรายโครงการ ตามลำดับ

มติที่ประชุม

อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามโครงการที่สภา อนุมัติโอนไปจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยขออนุมัติกันเงินไว้เป็นรายโครงการ จนครบ ๕ โครงการ ตามที่นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านร้องเสนอ โดย ที่ประชุมมีมติ อนุมัติให้กันเงินไว้เป็นรายโครงการเรียงตามลำดับจนครบ ๕ โครงการ ด้วยคะแนน อนุมัติ ๑๘ เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง (ทุกโครงการ) ถือว่าที่ประชุมแห่งนี้ มีมติอนุมัติให้ กันเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๕ โครงการ รวมเป็นเงินงบประมาณ ๓,๐๕๔,๔๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๕๙

ประธานสภา อบต. ลำดับต่อไป จะขอให้ที่ประชุมพิจารณา อนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือมปี ตามรายการ ครุภัณฑ์ที่สภาอนุมัติโอนงบประมาณที่เหลือจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครุภัณฑ์ ๓ รายการ สำหรับรายละเอียดท่านนายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง ได้เสนอที่ประชุม ไปแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือมปีทีละรายการตามบัญชี รายละเอียด ที่นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านร้องเสนอ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา อนุมัติทีละรายการ

มติที่ประชุม

อนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือมปี ตามครุภัณฑ์ที่สภาอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ โดยขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือมปี ตาม บัญชีครุภัณฑ์ทีละรายการ จนครบ ๓ รายการ ตามที่นายกองค้การบริหารส่วนตำบล บ้านร้องเสนอ โดย ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือมปีทีละรายการ จนครบ ๓ รายการ ด้วยคะแนนอนุมัติ ๑๘ เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง

(ทุกรายการ) ถือว่า..... ..

(ทุกรายการ)

ถือว่าที่ประชุมแห่งนี้ มีมติอนุมัติให้ กักเงินไว้เบิกเหลือในปี เพื่อจัดซื้อ ครุภัณฑ์ ๓ รายการ รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๕๐,๑๘๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๕๙

ประธานสภา อบต. ลำดับต่อไป ขอสรุปการขออนุมัติกักเงินไว้เบิกเหลือในปี ตามโครงการที่สภาอนุมัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ที่สภามีมติอนุมัติกักเงินไว้เบิกเหลือในปีวันนี้ มีโครงการมีจำนวนทั้งสิ้น ๕ โครงการ งบประมาณ ๓,๐๕๔,๔๐๐.๐๐ บาท ครุภัณฑ์จำนวน ๓ รายการ งบประมาณ ๕๐,๑๘๐.๐๐ บาท รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๑๐๔,๕๘๐.๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนสี่พันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

**ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕**

เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๖ ญัตติพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

ประธานสภา อบต.

ลำดับต่อไปจะเป็นการพิจารณา ญัตติพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ สำหรับรายละเอียดขอเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้องครับ

นายก อบต.

เรียนท่านประธานสภา /รองประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบล ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้เข้าร่วมประชุมผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สำหรับการ นำเสนอร่างแผนพัฒนา พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ในวันนี้ โดยมีเหตุผลและความจำเป็น ดังนี้

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนโดยส่วนรวม จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งนี้ทำให้วัตถุประสงค์ของสาระสำคัญของแผนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หรือทำให้ลักษณะเปลี่ยน เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงตามสภาพพื้นที่จริงในปัจจุบันและความต้องการของประชาชน และใช้เป็นการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม หรือออร์บงบประมาณเงินอุดหนุน ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐ ให้เพิ่มเติมข้อความต่อไปนี้ เป็นข้อ ๒๒/๑ และข้อ ๒๒/๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจ ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้สร้าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ กำหนดว่า การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญของ

ของแผนพัฒนาท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หรือทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการต้องดำเนินการตามขั้นตอนการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นกำหนดไว้ ส่วนรูปแบบการลงรายละเอียดตามแบบบัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปตามโครงการและแบบ ผ.๐๑-ผ.๐๓ ที่กำหนดไว้

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง มีโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

หรือทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ งบประมาณเปลี่ยนแปลงไปจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับปัจจุบัน จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) รวม ๒ โครงการ ดังบัญชีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

บัญชีการเปลี่ยนแปลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔			
ลำดับ	รายการเดิม	รายการเปลี่ยนแปลง	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ ต้องการเปลี่ยนแปลง
๑	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. เรียบรางส่งน้ำ คสล. เรียบรางส่งน้ำ หมู่ ๓ (บ้านนายปืด - แม่น้ำางาว)	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๓ (ถนน คสล.เดิม - แม่น้ำางาว)	-เปลี่ยนแปลงจุดเริ่มต้นจากจุดเดิมบ้านนายปืด เป็นเริ่มต้นจากถนน คสล.เดิม -งบประมาณเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
	เป้าหมาย ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๕๙๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๗๐ ตร.ม.	เป้าหมาย ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๕๙๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๗๐ ตร.ม. และถมดินไหล่ทางตามสภาพพื้นที่	งบประมาณตามการคำนวณราคาากลางของกองช่าง แผนเดิมหน้า ๘๙ ลำดับที่ ๓ (ผ.๐๒/๑) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
	จุดเริ่มต้น N ๑๘.๘๗๕๒๗ E ๙๙.๙๔๑๘๘	จุดเริ่มต้น N ๑๘.๘๗๕๒๗ E ๙๙.๙๔๑๘๘	
	จุดสิ้นสุด N ๑๘.๘๗๙๓๐ E ๙๙.๙๓๗๒๑	จุดสิ้นสุด N ๑๘.๘๗๙๓๐ E ๙๙.๙๓๗๒๑	
	งบประมาณ	งบประมาณ	
	พ.ศ.๒๕๖๑ : - พ.ศ.๒๕๖๒ : - พ.ศ.๒๕๖๓ : - พ.ศ.๒๕๖๔ : - พ.ศ.๒๕๖๕ : ๑,๐๐๙,๘๐๐.๐๐	พ.ศ.๒๕๖๑ : - พ.ศ.๒๕๖๒ : - พ.ศ.๒๕๖๓ : - พ.ศ.๒๕๖๔ : - พ.ศ.๒๕๖๕ : ๑,๐๓๖,๐๐๐.๐๐	

บัญชีการเปลี่ยนแปลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔			
ลำดับ	รายการเดิม	รายการเปลี่ยนแปลง	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบลำเหมืองทุ่งร้อง (บ้านหมวดนีก - ฝายลำห้วย) หมู่ ๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนน คสล. เดิม - ฝายลำห้วย) หมู่ที่ ๑	-เป็นการเชื่อมต่อจากจุดที่ดำเนินการแล้วเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อให้โครงการต่อเนื่องจึงกำหนดเริ่มต้นจากถนน คสล.เดิม ไปสิ้นสุดฝายลำห้วย หมู่ ๑ -งบประมาณเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
	เป้าหมาย กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๖๖๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	เป้าหมาย กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๗๘๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๕๕ ตร.ม. และถมดินไหล่ทางตามสภาพพื้นที่	
	จุดเริ่มต้น N ๑๘.๘๖๙๓๕ E ๙๙.๙๔๔๓๓	จุดสิ้นสุด N ๑๘.๘๖๕๒๔ E ๙๙.๙๔๗๑๔	
	จุดเริ่มต้น N ๑๘.๘๖๙๓๕ E ๙๙.๙๔๔๓๓	จุดสิ้นสุด N ๑๘.๘๖๕๒๔ E ๙๙.๙๔๗๑๔	
	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณตามการคำนวณราคากลางของกองช่าง
	พ.ศ.๒๕๖๑ : - พ.ศ.๒๕๖๒ : - พ.ศ.๒๕๖๓ : - พ.ศ.๒๕๖๔ : - พ.ศ.๒๕๖๕ : ๑,๐๘๑,๐๐๐	พ.ศ.๒๕๖๑ : - พ.ศ.๒๕๖๒ : - พ.ศ.๒๕๖๓ : - พ.ศ.๒๕๖๔ : - พ.ศ.๒๕๖๕ : ๑,๓๖๙,๐๐๐	แผนเดิมหน้า ๑๖๕ ลำดับที่ ๒๖ (ผ.๐๒/๑) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ที่ประชุม ได้พิจารณารายละเอียดโครงการตามแบบ ผ.๐๑ แบบ ผ.๐๒/๑ ตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ จนครบตามจำนวนทั้งหมดที่มีอยู่ในร่างนั้น

ประธานสภา อบต. ที่ประชุม มีท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่...
ไม่มี

ประธานสภา อบต. ที่ประชุม ถ้าไม่มีผู้ใด สอบถามและ เสนอ เนะ เพิ่มเติม อีก ลำดับต่อไป จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ โดยการยกมือลงมติ ซึ่งเมื่อประธานตรวจสอบดูจำนวนผู้เข้าประชุมแล้วครบตามรายชื่อที่ลงชื่อเข้าประชุมจึงขอมติโดยการยกมือครับ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๘ เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง ประธานจึงประกาศคะแนนให้ที่ประชุมทราบว่า เห็นชอบ ๑๘ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง ถือว่าที่ประชุมแห่งนี้ มีมติเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่
๕.๗ ญัตติพิจารณารับโอนที่ดินจากนางสาคร ลำเลิศ เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง ตามเอกสารสิทธิโฉนดเลขที่ ๒๑๖๑๕ เลขที่ดิน ๙๐ ผู้ถือกรรมสิทธิ์นางสาคร ลำเลิศ ตำบลบ้านร้อง อำเภอจาง เนื้อที่ ๐-๐-๔๓ ไร่

ประธานสภา อบต. ลำดับต่อไปจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาญัตติรับโอนที่ดินจากนางสาคร ลำเลิศ เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง ตามเอกสารสิทธิโฉนดเลขที่ ๒๑๖๑๕ เลขที่ดิน ๙๐ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางสาคร ลำเลิศ ตำบลบ้านร้อง อำเภอจาง เนื้อที่ ๐-๐-๔๓ ไร่ ขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง ครับ

นายก อบต.

สำหรับญัตติพิจารณารับโอนที่ดินจากนางสาคร ล้ำเลิศ เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง ตามเอกสารสิทธิโฉนดเลขที่ ๒๑๖๑๕ เลขที่ดิน ๙๐ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางสาคร ล้ำเลิศ ตำบลบ้านร้อง อำเภอางว เนื้อที่ ๐-๐-๔๓ ไร่ สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง ได้ตรวจสอบการถือครองกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดิน และหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้องครอบครองทั้งหมด ปรากฏว่า โฉนดเลขที่ ๒๑๖๑๕ เลขที่ดิน ๙๐ เนื้อที่ ๐-๐-๔๓ ไร่ ผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นนางสาคร ล้ำเลิศ แจ้งตามหนังสือสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาางว ที่ สป ๐๐๒๐.๐๓/๒๗๖๗ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง ได้ตรวจสอบที่ดินแปลงดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า เป็นที่ดินที่ตั้งโรงผลิตน้ำดื่ม อบต.บ้านร้อง ซึ่งเดิมเป็นของกลุ่มผลิตน้ำดื่ม อบต.บ้านร้อง โดยมีนายวันรุ่ง ปิงนวล ประธานกลุ่มผลิตน้ำดื่ม เริ่มดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๖ ต่อมากลุ่มผลิตน้ำดื่มได้ถ่ายโอนและส่งมอบกิจการให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง มีมติเห็นชอบ รับโอนโรงผลิตน้ำดื่ม อบต.บ้านร้อง จากกลุ่มผลิตน้ำดื่ม อบต.บ้านร้อง เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ และได้ส่งมอบ-รับมอบโรงผลิตน้ำดื่ม อบต.บ้านร้อง เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ แต่ไม่ได้ตรวจสอบกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงผลิตน้ำดื่ม อบต.บ้านร้อง ปัจจุบันผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินยังเป็นนางสาคร ล้ำเลิศ ยังไม่โอนกรรมสิทธิ์ให้เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้เสนอญัตติต่อสภาฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการรับโอนที่ดินจากนางสาคร ล้ำเลิศ เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง ตามโฉนดเลขที่ ๒๑๖๑๕ เลขที่ดิน ๙๐ เนื้อที่ ๐-๐-๔๓ ไร่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง พิจารณาแล้วเห็นว่า การโอนทรัพย์สินซึ่งเป็นที่ดินและสาธารณูปโภคให้เป็นสาธารณประโยชน์ เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/๐๒๐๑๔๗ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ข้อหารือแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และเป็นไปตามระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงเสนอญัตติเพื่อขอรับความเห็นชอบต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง พิจารณาให้ความเห็นชอบรับโอนที่ดินดังกล่าวต่อไป

ประธานสภา อบต.

ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง ได้แจ้งรายละเอียดญัตติให้สมาชิกสภาทราบแล้วนั้น สมาชิกสภาท่านใดมีข้อสอบถาม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม

ประธานสภา อบต.

ถ้าไม่มีผู้ใดสอบถามและเสนอแนะเพิ่มเติม ลำดับต่อไปจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบรับโอนที่ดินตามเอกสารสิทธิโฉนดเลขที่ ๒๑๖๑๕ เลขที่ดิน ๙๐ เนื้อที่ ๐-๐-๔๓ ไร่ จาก นางสาคร ล้ำเลิศ ให้เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง โดยการยกมือลงมติ ซึ่งเมื่อประธานตรวจสอบดูจำนวนผู้เข้าประชุมแล้วครบตามรายชื่อที่ลงชื่อเข้าประชุมจึงขอมติโดยการยกมือครับ

/มติที่ประชุม.....

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๘ เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง ประธานจึงประกาศคะแนนให้ที่ประชุมทราบว่า เห็นชอบ ๑๘ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง ถือว่าที่ประชุมแห่งนี้ มีมติเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่น ๆ

ประธานสภา อบต. เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่น ๆ ในระเบียบวาระนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ ในที่ประชุมขอเรียนเชิญได้ในวาระนี้...

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาเสนอ

ประธานสภา อบต. ถ้าหากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอในที่ประชุมนี้อีก บัดนี้ การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ได้ใช้เวลา มาพอสมควรแล้ว กระผมต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง ทุกท่าน ตลอดจนผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่เสียสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ ขอขอบคุณทุกท่าน ขอปิดการประชุมครับ

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.

ผู้จัดบันทึกการประชุม

ประเสริฐ จันทร์กลิ่นหอม

(นายประเสริฐ จันทร์กลิ่นหอม)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาตรวจรายงานการประชุมเมื่อวันที่ ปรากฏว่ารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง สมัย วิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ มีเนื้อหาครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์แล้วทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ละเมียน พรหมชัย.....ประธานกรรมการ

(นายละเมียน พรหมชัย)

สมาชิก อบต.บ้านร้อง หมู่ ๔

ลงชื่อ.....สฤติย์ ณะสา.....กรรมการ ลงชื่อ.....ประเสริฐ จันทร์กลิ่นหอม.....กรรมการ

(นายสฤติย์ ณะสา)

(นายประเสริฐ จันทร์กลิ่นหอม)

สมาชิก อบต.บ้านร้อง หมู่ ๓

สมาชิก อบต.บ้านร้อง หมู่ ๓

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

สมศักดิ์ พรหมชัย

(นายสมศักดิ์ พรหมชัย)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๘ เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง ประธานจึงประกาศคะแนนให้ที่ประชุมทราบว่า เห็นชอบ ๑๘ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง ถือว่าที่ประชุมแห่งนี้ มีมติเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่น ๆ

ประธานสภา อบต. เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่น ๆ ในระเบียบวาระนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ ในที่ประชุมขอเรียนเชิญได้ในวาระนี้...

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาเสนอ

ประธานสภา อบต. ถ้าหากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอในที่ประชุมนี้อีก บัดนี้ การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ได้ใช้เวลา มาพอสมควรแล้ว กระผมต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง ทุกท่าน ตลอดจนผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่เสียสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ ขอขอบคุณทุกท่าน ขอปิดการประชุมครับ

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.

ผู้จัดบันทึกการประชุม

ประเสริฐ จันทร์กลิ่นหอม

(นายประเสริฐ จันทร์กลิ่นหอม)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาตรวจรายงานการประชุมเมื่อวันที่ ...๒๓..กันยายน..๒๕๖๔..... ปรากฏว่ารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง สมัย วิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ มีเนื้อหาครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์แล้วทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ละเมียน พรหมชัย.....ประธานกรรมการ

(นายละเมียน พรหมชัย)

สมาชิก อบต.บ้านร้อง หมู่ ๔

ลงชื่อ.....สถิตย์ ณะสา.....กรรมการ ลงชื่อ.....ประเสริฐ จันทร์กลิ่นหอม.....กรรมการ

(นายสถิตย์ ณะสา)

(นายประเสริฐ จันทร์กลิ่นหอม)

สมาชิก อบต.บ้านร้อง หมู่ ๓

สมาชิก อบต.บ้านร้อง หมู่ ๓

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

สมศักดิ์ พรหมชัย

(นายสมศักดิ์ พรหมชัย)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง